

## สภา กับ สัปบุรุษ

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 รัฐสภาไทยได้จัดให้มีการ



ประชุมรัฐสภาเพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่ นำโดย นายกรัฐมนตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้แถลงนโยบายต่อสมาชิกรัฐสภาอันประกอบด้วย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาประชุมร่วมกัน เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายเสร็จแล้วหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ทำหน้าที่อภิปรายนำนโยบายต่างๆ อย่างครอบคลุมแล้วตั้งปัญหาให้คณะรัฐมนตรีได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินโยบายต่างๆ ให้เป็นจริงได้อย่างไร



นับเป็นความก้าวหน้าของการเมืองไทยไปอีกก้าวหนึ่งที่ประชาชนคนไทยได้ตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของตนเข้าไปทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองอย่างชัดเจนว่าจะให้พรรคไหนทำหน้าที่ฝ่ายค้านหรือ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายรัฐบาล หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่ที่ได้แบ่งกันอย่างถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆที่ได้วางวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆเอาไว้ ประเทศชาติและประชาชนย่อมจะได้รับประโยชน์

จากการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามสมควรแก่การทำหน้าที่นั้นๆ เป็นแน่แท้

พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า **เนสา สภายัตถะ นะ สันติ สันโต** ซึ่งแปลว่า **ที่ประชุมใดไม่มีสัมปยุช ที่ประชุมนั้นไม่เรียกว่าสภา** พระพุทธภาษิตนี้ชี้ให้เห็นว่า คนที่ได้รับเลือกจากประชาชนให้เข้าไปทำหน้าที่ในสถานอกจากจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ แล้ว ยังต้องมีธรรมะเพื่อให้สภามีความสงบและใช้เป็นสถานที่ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย



ธรรมะสำหรับสัมปยุชเป็นอย่างไร

ธรรมะสำหรับสัมปยุชเรียกว่า สัมปยุตธรรม แปลว่า ธรรมะ



ของผู้สงบ ผู้สงบหมายถึง ผู้ที่สงบแล้วจากการทำความชั่วใดๆ ทางกาย วาจาและใจ กล่าวคือสัมปยุชต้องทำงานบนพื้นฐานแห่งความสงบจากการรบกวน

หรือชักนำจิตใจด้วยกิเลสมีความโลภ ความโกรธและความหลงและจะต้องทำหน้าที่ด้วย สติ สัมปชัญญะ ความระลึกความรู้สึกตัวทั่วพร้อม สมาธิ ความตั้งใจแน่วแน่ในการทำงานน้อยใหญ่ หนักหรือเบาอย่าง

ไม่หวั่นไหว และทุกก้าวอย่างต้องใช้ปัญญาในการพิจารณา  
ไตร่ตรองถึงความถูกต้อง ผลดี ผลเสียหรือผลกระทบใดๆ ที่จะมีต่อ  
ประเทศชาติและประชาชนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงสัจปรีธรรมเอาไว้ประกอบด้วย  
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักบุคคล รู้จัก  
สังคม สัจบุรุษที่ทำงานในสภาต้องมีความรู้ นอกจากจะต้องมี  
ความรู้ในด้านสมองที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาตามกำหนดแห่งคุณสมบัติ  
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว ยังต้องรู้จักเรื่องราวต่างๆ ที่จะ  
เป็นพื้นฐานแห่งความเข้าใจการทำงานของประเทศไทยและประชาชน  
อย่างทั่วถึง

การรู้จักเหตุและรู้จักผลจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานใน  
เชิงนโยบายที่รัฐบาลจะสร้างขึ้นมาเพื่อบริหารประเทศว่า เมื่อ  
นโยบายเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นการสร้างเหตุแล้ว ผลที่จะตกแก่ประเทศ  
ชาติและประชาชนเป็นอย่างไร ประชาชนจะได้รับประโยชน์หรือ  
รับภาระจากนโยบายนั้นๆ หรือไม่ การทำหน้าที่ของทั้งรัฐบาล  
และฝ่ายค้านร่วมกันเพื่อพิจารณานโยบายอย่างถี่ถ้วนละเอียดรัดกุม  
หลายชั้นหลายตอนเพื่อที่จะสร้างเหตุให้ดีที่สุด ถูกต้องที่สุดและเป็น  
จริงที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดจากนโยบายนั้นๆ

การรู้จักตนเองและรู้จักประมาณของตนเองก็เป็นคุณลักษณะของผู้ที่อาสาเข้าไปทำงานในสภา เพราะงานที่จะต้องทำในสภาไม่ว่าจะในหน้าที่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลล้วนจะต้องรู้จักตนเองและยอมรับตัวเองว่า มีความเก่ง มีความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านใดจริงๆ หรือไม่ หากไม่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญพอ การรับหน้าที่แต่ละหน้าที่ย่อมสร้างความเสียหายให้ประเทศชาติและประชาชนได้ง่าย ผู้ทำงานในสภาเมื่อประเมินตนเองแล้วต้องรู้จักประมาณตัวเองว่าควรจะทำานอยู่ ณ จุดใดจึงจะพอดีกับความรู้ความสามารถของตนเอง เมื่อทำหน้าที่แล้ว ตนเองก็มีความสุข ประชาชนก็ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย สมาชิกรัฐสภาหรือรัฐบาลจะต้องรับหน้าที่บนพื้นฐานแห่งการรู้จักประมาณตนเองมากกว่าการรับหน้าที่โดยมีทัศนหา ความอยากได้ อยากมีและอยากเป็น เป็นตัวชี้ นำ โดยคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองพรรคพวกเพื่อนพ้องและพี่น้องบริวารเป็นหลัก

รู้จักกาลคือ ความเข้าใจความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างกาลเวลาและการดำเนินชีวิตของประชาชนว่า กาลใด เวลาใดควรมีนโยบายอะไร เร่งด่วนหรือไม่ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว เมื่อปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเวลา ประเทศชาติและ

ประชาชนย่อมได้รับประโยชน์จากเรื่องราวที่กระทำลงไปอย่างเต็ม  
เม็ดเต็มหน่วย

รู้จักบุคคลและสังคม สมาชิกรัฐสภาที่ดีต้องรู้จักปัญหาของ  
บุคคลและของสังคมที่ตนเองเป็นตัวแทนรับอาสาทำงานว่า อะไร  
คือปัญหาหลัก อะไรคือปัญหารอง อะไรคือสาเหตุของปัญหานั้นๆ  
ที่ประชาชนต้องเผชิญอยู่ จะแก้ปัญหานั้นได้ในระยะสั้นหรือยาว  
จะแก้ได้โดยวิธีใด เมื่อทราบและเข้าใจเรื่องราวหลักๆ แล้วก็นำเข้าไป  
ไปสู่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาเพื่อช่วยกันพิจารณาหาทางออกจาก  
ปัญหานั้นๆ อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับประชาชนและสังคม  
โดยรวม

สมาชิกรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติแห่งสัปปบุรุษ  
ย่อมต้องทำหน้าที่เพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนได้อย่าง  
แท้จริง การปฏิรูปการเมืองให้เป็นเครื่องมือในการนำพาประเทศ  
ชาติและประชาชนไปสู่ความผาสุก ประชาชนต้องเลือกสัปปบุรุษ  
เข้าสภา อย่าเลือกเสือหัวครึ่งคนครึ่งเปรตที่พร้อมจะกินทุกอย่างที่  
ขวางหน้าเข้าสภา หรือสมาชิกรัฐสภาต้องตระหนักรู้ประจักษ์ใจว่า  
ตนต้องทำหน้าที่อย่างสัปปบุรุษผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งเจ็ดประการ  
นี้ เมื่อในสภามีแต่ผู้ทรงธรรมอันเหมาะสมแล้วกิจการต่างๆ ก็ย่อม

ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอันเป็นเหตุให้ประเทศชาติและ  
ประชาชนทั้งประเทศตั้งอยู่ในความสงบเรียบร้อยร่มเย็นเป็นสุข

24 สิงหาคม 2554

วัดอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

6.03 น.



ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า (Sky temple no boundary)

[www.skytemple.org](http://www.skytemple.org)